



UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG

LỄ CHÀO CỜ THÁNG 11

CHỦ ĐỀM:
“TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”

Phòng Minh Khai, ngày 07 tháng 11 năm 2022







5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

1. YÊU TỔ QUỐC, YÊU ĐỒNG BÀO.
2. HỌC TẬP TỐT, LAO ĐỘNG TỐT.
3. ĐOÀN KẾT TỐT, KỶ LUẬT TỐT.
4. GIỮ GÌN VỆ SINH THẬT TỐT.
5. KHIÊM TỐN, THẬT THÀ, DŨNG CẢM.



**ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG**



CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ

(Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng)





UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG

LỄ CHÀO CỜ THÁNG 11

CHỦ ĐỀM:
“TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”

Phòng Minh Khai, ngày 07 tháng 11 năm 2022



LIÊN ĐỘI NHẬN BẰNG KHEN CỦA THÀNH ĐOÀN





UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY HỌC SINH

Điều 1. Trang phục, tư trang.

Khi đến trường phải mặc đồng phục đúng quy định, đi dép quai hậu hoặc giày, đeo khăn quàng đỏ.

Không mang các vật dụng không phục vụ cho học tập đến trường; không được bôi son, đánh phấn, sơn móng tay, móng chân, nhuộm tóc, đeo trang sức đắt tiền.

Không mang quà vào trường nếu chưa có sự cho phép của nhà trường.

Nghiêm cấm việc sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong giờ học.

Điều 2. Đạo đức, tác phong.

Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi. Đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

Tích cực tham gia các hoạt động tập thể của trường, của Đội Thiếu niên Tiền phong, các hoạt động công tác xã hội.

Không nói tục chửi thề. Không chơi các trò chơi nguy hiểm.

Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của người khác.

Điều 3. Học tập chuyên cần.

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Có đủ đồ dùng, dụng cụ học tập theo quy định.

Chuẩn bị bài đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên trước khi đến lớp. Tích cực tham gia các hoạt động học tập trong mỗi giờ học dưới sự tổ chức của giáo viên.

Đi học đầy đủ, đúng giờ; tuân thủ hiệu lệnh trống và điều hành của giáo viên trực, đội Sao đỏ.

Không gian lận trong học tập và kiểm tra.

Điều 4. Thực hiện đóng góp, sử dụng thiết bị, tài sản và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đóng góp kịp thời và đầy đủ các khoản theo quy định.

Giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ; có ý thức giữ gìn đảm bảo vệ sinh chung. Bỏ rác đúng nơi quy định. Không được viết vẽ, bôi bẩn làm hư hỏng mặt bàn, không vẽ lên tường hoặc trang trí bằng bất cứ hình thức nào ngoài quy định của nhà trường. Không được tùy tiện trèo cây, bẻ cành, ngắt lá.

Sử dụng trang thiết bị bàn ghế, nước uống, điện chiếu sáng, quạt mát, điều hoà ... phải hợp lý, đúng mục đích. Không làm hư hỏng các trang thiết bị của phòng học (nếu có dấu hiệu bất thường phải báo cáo ngay cho bảo vệ nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm). Kết thúc buổi học phải ngắt điện, đóng chốt các cửa và khóa phòng học.

Học sinh làm hư hại tài sản phải có trách nhiệm báo cáo gia đình khắc phục lại nguyên trạng.

Điều 5. Thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ và các quy định về an ninh, an toàn trường học.

Học sinh phải giữ gìn trật tự an ninh trường học: không gây ồn ào, mất trật tự trong và quanh khu vực sân trường, hành lang lớp học; không gửi xe đạp ngoài nhà trường. Nghiêm cấm việc gây gỗ đánh nhau, nói tục, chửi bậy.

Khi đến trường và ra về không tụ tập, chờ nhau, không ăn quà vặt trước cổng trường gây ách tắc giao thông; phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện hoặc khi ngồi sau xe mô tô.

Không được hút thuốc, sử dụng các chất kích thích; không uống rượu, bia; không đánh bạc, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng ma tuý, vũ khí, chất nổ, chất gây cháy, các loại chất độc hại, lưu hành văn hoá phẩm đồi trụy. Nếu phát hiện thấy bạn có hiện tượng vi phạm nội quy phải báo ngay cho Ban giám hiệu, giáo viên trực hoặc các thầy cô giáo để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Điều 6. Khen thưởng, kỷ luật.

Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện, thực hiện tốt nội quy được nhà trường và các cấp quản lý khen thưởng bằng các hình thức: khen trước lớp, trước trường; cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen,...

Học sinh mắc khuyết điểm trong học tập và rèn luyện, vi phạm nội quy có thể được khuyên răn, nhắc nhở hoặc bị xử lý kỷ luật theo quy định tại **Điều lệ trường THCS ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT**.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Trịnh Đoãn Toàn

MỘT VÀI NÉT TRUYỀN THỐNG CỦA TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG



Trường THCS Hồng Bàng được thành lập và đi vào hoạt động từ năm học 1974 - 1975. Tiền thân của trường là trường Phổ thông cấp I - II Hồng Bàng tại địa điểm số 4 phố Đinh Tiên Hoàng - khu phố Hồng Bàng.

Năm 1991, thực hiện chủ trương của ngành giáo dục thành phố, trường Phổ thông cơ sở Hồng Bàng thực hiện việc chia tách cấp học và chỉ làm nhiệm vụ đào tạo học sinh khối cấp II. Đội ngũ các thầy giáo, cô giáo dạy cấp I của trường được điều động về 2 trường cấp I (Nguyễn Tri Phương và Đinh Tiên Hoàng), trường cũng đón nhận một bộ phận giáo viên cấp II của các trường bạn. Từ đây, trường có tên gọi là trường THCS Hồng Bàng; trường ngụ tại địa chỉ số 4 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Nhà trường nằm trên địa bàn là trung tâm của quận Hồng Bàng. Tiếp giáp với nhà trường là các cơ quan đơn vị sự nghiệp, cơ quan lãnh đạo của thành phố (UBND thành phố Hải Phòng, Văn phòng Thành ủy, Sở LĐTB&XH, Kho vận Ngoại thương...). Với một vị trí thuận lợi tọa lạc trên khu phố yên tĩnh, không nằm trên trục giao thông chính của thành phố, xung quanh không có khu dân cư, không có trung tâm giải trí nên rất thuận lợi cho học sinh đi đến trường học và phụ huynh đưa đón con, cũng như tạo một môi trường giáo dục tốt, an toàn cho con em nhân dân trong quận Hồng Bàng và thành phố Hải Phòng đến đây học tập.

Trải qua 46 năm xây dựng và trưởng thành, đã có biết bao thế hệ các nhà giáo là đội ngũ lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo - những kĩ sư tâm hồn với lòng say mê nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cao bằng tâm huyết của mình đã tích cực đóng góp trí tuệ, công sức để xây dựng nhà trường thành đơn vị có nhiều thành tích và truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp trồng người.

Nhiều thầy giáo ưu tú của nhà trường đã được vinh dự nhận danh hiệu cao quý: **Nhà giáo ưu tú** - do Đảng và Nhà nước phong tặng. Đó là các nhà giáo: Phạm Đức Nhận, Nguyễn Khánh Nguyên, Nguyễn Phan Long, Nguyễn Trọng Phúc.

Nhiều thầy giáo, cô giáo đã đạt các danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi, cán bộ quản lí giỏi các cấp; được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND thành phố Hải Phòng, Giấy khen của Sở GD&ĐT, UBND quận Hồng Bàng. Nhiều nhà giáo đã đạt giải cao trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi thành phố, giáo viên dạy giỏi quận. Đội ngũ giáo viên nhà trường nhiệt tình, năng động, có truyền thống đoàn kết, trình độ chuyên môn vững vàng, 100% thầy cô đạt chuẩn và trên chuẩn.

Học sinh trường Hồng Bàng có truyền thống chăm ngoan, học giỏi, kính thầy, yêu bạn và giàu lòng nhân ái. Từ mái trường này nhiều lớp học sinh đã tốt nghiệp, tiếp tục học lên cao hơn, tham gia công tác trên nhiều lĩnh vực. Cũng từ mái trường này nhiều học sinh đã phấn đấu đạt các giải cao trong các kì thi học sinh giỏi Quốc tế, Quốc gia, thành phố, thi đỗ vào các lớp chuyên của trường Đại học Quốc gia, các trường chuyên của thành phố Hà Nội, của thành phố Hải Phòng trở thành tiến sĩ, thạc sĩ, kĩ sư, bác sĩ, các nhà lãnh đạo, quản lí các cấp đã và đang tích cực đem sức lực tài năng cống hiến cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau đây là sơ lược một số thành tích tiêu biểu:

- Năm 1975: Hoàng Long đoạt Giải Nhì kì thi chọn HSG miền Bắc
- Năm 1983: Nguyễn Việt Ba, Phạm Thanh Phương đoạt Huy chương Đồng Olympic Toán tại Paris - Cộng hòa Pháp.
- Năm 1984: Mai Thanh Phương đoạt Huy chương Vàng Olympic tiếng Nga tại Matxcova - Liên Xô
- Năm 1995: Nguyễn Thế Trung đoạt Huy chương Bạc Olympic Toán tại Toronto - Canada.
- Năm 1998: Đào Thị Thu Hà đoạt Huy chương Đồng Olympic Toán tại Đài Bắc - Đài Loan.
- Năm 2001: Nguyễn Anh Quân đoạt Huy chương Bạc Olympic Toán tại Washington - Hoa Kỳ.
- Năm 2014: Anh Nguyễn Huy Tùng - cựu học sinh trường đoạt Giải Ba Toán Quốc tế tại Nam Phi.
- Năm 2017: Anh Trần Việt Hoàng - cựu học sinh trường đoạt Huy chương Đồng Olympic Toán Quốc tế tại Ru - ma - ni.

Từ năm học 2014 đến nay, đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết 06 của Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng về công tác học sinh giỏi, nhà trường đã tổ chức tốt các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp cơ sở hằng năm làm cơ sở cho HS tham gia các kỳ thi chọn HSG các cấp. Cùng với các cuộc thi chọn học sinh giỏi mang tính truyền thống, nhà trường đã tích cực thúc đẩy học sinh tham gia nhiều Kỳ thi mang tính chất hội nhập quốc tế tổ chức cho học sinh phổ thông trên phạm vi toàn quốc và khu vực như: Toán của Hiệp hội Toán học Mỹ - AMC, Olympic

Toán khu vực châu Á Thái Bình Dương - APMOPS, Toán Singapore và châu Á - SASMO, Toán quốc tế giữa các thành phố của Viện Hàn lâm khoa học Nga - ITOT, Toán quốc tế Kangaroo - IKMC, Olympic Toán Hà Nội mở rộng - HOMC, tìm kiếm tài năng Toán học trẻ - MYTS của Hội Toán học Việt Nam, Hóa học quốc gia Australia; thi viết văn bằng tiếng Pháp do Trung tâm Pháp ngữ Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức cho học sinh các nước Lào, Campuchia và Việt Nam; cuộc thi viết văn trẻ bằng tiếng Pháp Alexandre Yersin, cuộc thi viết thư quốc tế UPU....

Phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, các em học sinh tiếp tục thi đua học tập và tu dưỡng tốt đạt được nhiều giải và giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, tổ thêm thêm bề dày thành tích học tập và rèn luyện tu dưỡng đạo đức của học sinh trường THCS Hồng Bàng.

Ngoài việc tích cực học tập, học sinh trường Hồng Bàng còn có truyền thống hoạt động Đoàn Đội sôi nổi, tích cực với các hoạt động đa dạng, sinh động.

Từ năm thành lập đến nay trường liên tục được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Công đoàn vững mạnh, xuất sắc; Liên đội vững mạnh xuất sắc của thành phố. Ngày 10 tháng 7 năm 2014, chi bộ Đảng nhà trường đã được Quận ủy Hồng Bàng ra quyết định thành lập Đảng bộ trường THCS Hồng Bàng. Đảng bộ nhà trường đang từng bước lớn mạnh, được BCH Đảng bộ quận công nhận "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh" trong nhiều năm. Nhà trường vinh dự được nhận nhiều danh hiệu thi đua và khen thưởng cao quý: Huân chương Lao động Hạng Ba, Nhì, Nhất; Cờ thi đua và Bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng, Thủ tướng chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND thành phố Hải Phòng; Giấy khen của Sở GD&ĐT, Quận ủy, UBND quận Hồng Bàng.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 48 năm qua, thầy trò trường THCS Hồng Bàng luôn phấn khởi, tin tưởng, tiếp tục vững bước trong sự nghiệp trồng người của mình. Mỗi thầy giáo, cô giáo luôn phấn đấu trở thành tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, tích cực xây dựng nền nếp dạy và học, phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện của nhà trường; mỗi học sinh nhà trường quyết tâm thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy góp phần làm cho nhà trường luôn xứng đáng là trường xuất sắc dẫn đầu các trường THCS của quận Hồng Bàng, là trường trong top đầu các trường THCS của thành phố Hải Phòng./.

TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐỘI, ĐỘI SAO ĐỎ



TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐỘI, ĐỘI SAO ĐỎ



ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2022-2023



ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2022-2023





“Đồng hành cùng em đến trường” tặng 42 xe đạp cho các học sinh vượt khó vươn lên trong học tập



PHONG TRÀO: “VIẾT, ĐỌC VÀ LÀM THEO BÁO ĐỘI”



PHONG TRÀO: “VIẾT, ĐỌC VÀ LÀM THEO BÁO ĐỘI”



PHONG TRÀO: “VIẾT, ĐỌC VÀ LÀM THEO BÁO ĐỘI”



THI VẼ TRANH: THÀNH PHỐ HÒA BÌNH



THI VẼ TRANH: THÀNH PHỐ HÒA BÌNH



THI: “THIỆU NHI DẪN CHƯƠNG TRÌNH”



THI: “THIẾU NHI DẪN CHƯƠNG TRÌNH”



THI: “KHOA HỌC KỸ THUẬT” CẤP QUẬN



THI: “KHOA HỌC KỸ THUẬT” CẤP QUẬN



NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT





P.Minh Khai, ngày 20 tháng 10 năm 2022

TỔNG HỢP DANH SÁCH QUYÊN GÓP SÁCH, TRUYỆN
Năm học 2022 – 2023

STT	LỚP	SỐ LƯỢNG	STT	LỚP	SỐ LƯỢNG
1	6A1	0	1	7A1	44
2	6A2	0	2	7A2	72
3	6A3	0	3	7A3	11
4	6A4	200	4	7A4	120
5	6A5	175	5	7A5	1
6	6A6	33	6	7A6	63
7	6A7	29	7	7A7	0
8	6A8	18	8	7A8	0
9	6A9	60	9	7A9	14
10	6A10	0	10	7A10	40
11	6A11	52	11	7A11	25
12	6A12	0	12	7A12	30
13	6A13	158			
Tổng cộng:		567 quyển	Tổng cộng:		420 quyển
1	8A1	0	1	9A1	34
2	8A2	0	2	9A2	19
3	8A3	48	3	9A3	0
4	8A4	81	4	9A4	0
5	8A5	0	5	9A5	15
6	8A6	0	6	9A6	50
7	8A7	10	7	9A7	15
8	8A8	0	8	9A8	34
9	8A9	4	9	9A9	52
10	8A10	24	10	9A10	37
11	8A11	25	11	9A11	4
12	8A12	50	12	9A12	9
			13	9A13	33
Tổng cộng:		218 quyển	Tổng cộng:		302 quyển

- Khen tập thể các lớp tích cực quyên góp: 6A4, 6A5, 6A13, 7A4
- Khen cá nhân học sinh tích cực quyên góp:
 - + Lớp 6A4: Phạm Ngô Yên Nhi; Nguyễn Quang Đức
 - + Lớp 6A5: Trần Đức Huy
 - + Lớp 6A13: Vũ Ngọc Quý ; Phạm Lê Trung Kiên
 - + Lớp 7A4: Bùi Hà Linh
 - + Lớp 8A4: Bùi Dương Linh Chi; Vũ Duy Khánh


PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Bùi Chi Bích Châu

PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN



Nguyễn Thị Huyền Trang

TUẦN HỌC TỐT

Kết quả toàn trường đạt 5303 tiết học tốt

KHỐI SÁNG			
LỚP	SỐ TIẾT TỐT	LỚP	SỐ TIẾT TỐT
9A1	106	7A1	104
9A2	103	7A2	111
9A3	114	7A3	112
9A4	115	7A4	108
9A5	113	7A5	111
9A6	113	7A6	105
9A7	110	7A7	112
9A8	112	7A8	105
9A9	108	7A9	111
9A10	113	7A10	111
9A11	113	7A11	99
9A12	105	7A12	88
9A13	112		

KHỐI CHIỀU			
LỚP	SỐ TIẾT TỐT	LỚP	SỐ TIẾT TỐT
8A1	107	6A1	111
8A2	104	6A2	108
8A3	101	6A3	109
8A4	109	6A4	107
8A5	110	6A5	112
8A6	107	6A6	92
8A7	62	6A7	111
8A8	112	6A8	111
8A9	90	6A9	110
8A10	114	6A10	109
8A11	110	6A11	107
8A12	68	6A12	98
		6A13	110

TUYÊN DƯƠNG CÁC TẬP THỂ LỚP THÁNG 10/2022

Đạt nhiều điểm tốt	
Lớp	Điểm
9A9	176
9A2	147
7A2	429
7A4	250

Đạt nhiều tiết học tốt	
Lớp	Tiết
9A4	115
9A3	114
7A3, 7A7	112
7A2, 7A5, 7A9, 7A10	111

XẾP HẠNG CÁC LỚP KHỐI SÁNG THÁNG 10

Stt	Lớp	Xếp loại khối	Xếp loại trường
1	9A1	6	26
2	9A2	9	33
3	9A3	11	37
4	9A4	12	41
5	9A5	10	34
6	9A6	2	14
7	9A7	13	42
8	9A8	3	16
9	9A9	1	11
10	9A10	4	20
11	9A11	5	25
12	9A12	8	32
13	9A13	7	30

Stt	Lớp	Xếp loại khối	Xếp loại trường
1	7A1	9	38
2	7A2	1	2
3	7A3	5	18
4	7A4	6	21
5	7A5	7	28
6	7A6	2	10
7	7A7	4	13
8	7A8	8	36
9	7A9	10	39
10	7A10	3	12
11	7A11	11	40
12	7A12	12	44

TUYÊN DƯƠNG TẬP THỂ LỚP NHẤT KHÔI

Tập thể lớp 7A2 nhất khôi



Tập thể lớp 9A9 nhất khôi



KHEN THƯỞNG HỌC SINH THÁNG 10

STT	Họ và tên	Lớp
1	Vũ Đặng Hải Duy	9A1
2	Trần Nam Thành	9A2
3	Vũ Quang Minh	9A3
4	Nguyễn Văn Đức	9A4
5	Nguyễn Phạm Phương Anh	9A5
6	Nguyễn Trung Hiếu	9A6
7	Bùi Công Duy	9A7
8	Hoàng Việt Dũng	9A8
9	Nguyễn Tú Linh	9A9
10	Đỗ Minh Tuấn	9A10
11	Đào Khánh Ngọc	9A11
12	Nguyễn Thị Phương Thảo	9A12
13	Trịnh Thùy Trang	9A13

STT	Họ và tên	Lớp
1	Hồ Đức Tuấn	7A1
2	Nguyễn Thị Thái Bảo	7A2
3	Nguyễn Ngọc Diệp	7A3
4	Trần Bảo Ngọc	7A4
5	Hoàng Gia Hân	7A5
6	Đỗ Bảo Hân	7A6
7	Ngô Yến Nhi	7A7
8	Hoàng Thanh Hải	7A8
9	Cù Đức Phúc	7A9
10	Trần Hoàng Huy	7A10
11	Vũ Nguyễn Gia Minh	7A11
12	Quản Anh Thư	7A12





UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG

LỄ CHÀO CỜ THÁNG 11

CHỦ ĐỀ:
“TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”

Phòng Minh Khai, ngày 07 tháng 11 năm 2022



TUYÊN DƯƠNG CÁC TẬP THỂ LỚP THÁNG 10/2022

Đạt nhiều điểm tốt

Lớp	Điểm
8A1	286
8A10	266
6A5	355
6A11	293

Đạt nhiều tiết học tốt

Lớp	Tiết
8A10	114
8A8	112
6A5	112
6A1,6A7, 6A8	111

XẾP HẠNG CÁC LỚP KHỐI SÁNG THÁNG 10

Stt	Lớp	Xếp loại khối	Xếp loại trường
1	8A1	1	5
2	8A2	7	22
3	8A3	4	15
4	8A4	8	45
5	8A5	10	48
6	8A6	3	9
7	8A7	9	46
8	8A8	6	19
9	8A9	11	49
10	8A10	5	16
11	8A11	2	7
12	8A12	12	50

Stt	Lớp	Xếp loại khối	Xếp loại trường
1	6A1	2	3
2	6A2	3	4
3	6A3	10	31
4	6A4	8	27
5	6A5	1	1
6	6A6	13	47
7	6A7	7	24
8	6A8	11	35
9	6A9	5	8
10	6A10	6	23
11	6A11	9	29
12	6A12	12	43
13	6A13	4	6

Tập thể lớp 6A5 nhất trường



Tập thể lớp 8A1 nhất khối



KHEN THƯỞNG HỌC SINH THÁNG 10

STT	Họ và tên	Lớp
1	Đỗ Quang Hiếu	8A1
2	Đỗ Ngọc Cẩm Tú	8A2
3	Đặng Trần Khôi	8A3
4	Phạm Thùy Linh	8A4
5	Nguyễn Tuấn Đức	8A5
6	Nguyễn Vũ Nam	8A6
7	Lê Thị Hải Linh	8A7
8	Nguyễn Thanh Thảo	8A8
9	Nguyễn Hải Hà Anh	8A9
10	Nguyễn Tuấn Kiệt	8A10
11	Phạm Hùng Phong	8A11
12	Nguyễn Thành Trung	8A12

STT	Họ và tên	Lớp
1	Trần Dương Phú Bình	6A1
2	Lê Hương Giang	6A2
3	Lê Bách Diệp	6A3
4	Đoàn Khánh Ngọc	6A4
5	Phùng Bảo Linh	6A5
6	Hoàng Nam Cường	6A6
7	Nguyễn Nam Khánh	6A7
8	Đào Nguyên Phúc	6A8
9	Nguyễn Khánh Đạt	6A9
10	Nguyễn Mai Khuê	6A10
11	Vũ Thị Minh Châu	6A11
12	Vũ Ngọc Kim Ngân	6A12
13	Nguyễn Phương Vy	6A13





UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG

LỄ CHÀO CỜ THÁNG 11

CHỦ ĐỀ:
“TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”

Phòng Minh Khai, ngày 07 tháng 11 năm 2022

